



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 19 - 25 มกราคม 2554

5 ยักษ์ค้าข้าวพุ่งปลิ้นขายอินโดฯ

แหล่งข่าววงการค้าข้าว เปิดเผยว่าจากการที่องค์กรสำรวจข้าวประเทศอินโดนีเซีย (บลูล็อก) เปิดประมูลซื้อข้าวปลายเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมามีปริมาณ 230,000 ตัน และผู้ส่งออกไทยได้ยื่นประมูลซื้อในนามบริษัท พงษ์ลาก จำกัด ผลปรากฏว่าชนะประมูลข้าวขาว 5% ที่ตันละ 567 ดอลลาร์สหรัฐซีไอเอฟ (ราคาสินค้าบวกค่าขนส่ง ประกันภัย) หรือคิดเป็นเฉพาะราคาข้าวประมาณตันละ 542 ดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้ข้าวจำนวนดังกล่าวหลังจากที่ชนะประมูลแล้วได้แบ่งให้กับผู้ส่งออกข้าวอีก 4 รายประกอบด้วย บริษัทนครหลวงค้าข้าว จำกัด บริษัท เอเชียโกลเด้นไรซ์ จำกัด บริษัท ข้าวไชยพร จำกัด สัดส่วนรายละเอียด 40,000 ตัน บริษัท ไทยฟ้า (2511) จำกัด 30,000 ตัน และบริษัท พงษ์ลาก จำกัด 80,000 ตัน เวลาที่ผู้ส่งออกทั้ง 5 รายได้ส่งมอบเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยแต่ละรายจะมีกำไรตันละประมาณ 40 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นกำไรรวมทั้งสิ้นราว 28 ล้านบาท

"เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ส่งออกรายใหญ่ทั้ง 5 ราย ขายข้าวมีกำไรตันละ 40 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคาข้าวสารภายในกลับไม่สูงขึ้นแต่อย่างใด เพราะราคาดังกล่าวจะทำให้ราคาข้าวภายในตกกระสอบละ 1,600 บาท หรือตันละ 16,000 บาท แต่เวลานี้ราคาข้าวที่ผู้ส่งออกซื้อจากโรงสีตันละ 1,450 บาทเท่านั้น มีผู้ส่งออก 1 ใน 5 ราย อ้างว่าเหตุที่ราคาข้าวยังไม่ขึ้นเพราะว่ารัฐบาลได้ปล่อยข้าวสต็อกออกมาและมาตีพิมพ์ขายภายใน จนราคาส่งออกไม่สามารถดันราคาข้าวภายในให้สูงขึ้นได้"

แหล่งข่าวเผยเพิ่มเติมว่าต้นเดือนมกราคม ที่ผ่านมามีบลูล็อกได้เปิดประมูลซื้อข้าวอีกครั้ง ปริมาณ 170,000 ตัน และการเปิดประมูลครั้งนี้ผู้ส่งออกไทยทั้ง 5 รายได้เสนอราคา แต่ต่างคนต่างเสนอไม่ได้รวมกันเหมือนครั้งก่อน ทำให้มีปริมาณการเสนอขายข้าวให้กับบลูล็อกโดยผู้ส่งออกไทยปริมาณรวมกันมากกว่า 800,000 ตัน และไม่ทราบว่ามีใครเสนอราคาเท่าใด หากเป็นการขายตัดราคากันเท่ากับว่าเป็นการแข่งขันขายระหว่างผู้ส่งออกด้วยกันเอง ซึ่งทำให้ไม่เป็นผลดีเพราะอาจทำให้บลูล็อกตัดสินใจไม่ซื้อเลยก็เป็นได้ ซึ่งต้องลุ้นว่าบลูล็อกจะตัดสินใจซื้อกับบริษัทใด

"ช่วงนี้คาดว่าอินโดนีเซียจะยังมีความต้องการนำเข้าข้าวต่อไปอีกสักกระยะหนึ่ง เพราะผลผลิตข้าวอินโดนีเซียจะมีการเก็บเกี่ยวเดือนมีนาคม แต่การที่ผู้ส่งออกต่างคนต่างโลภมาก ดังจะเห็นได้จากต่างคนต่างเสนอขาย เพราะเห็นว่าขายครั้งก่อนได้กำไรดี หวังจะทำกำไรคนเดียว แต่สุดท้ายอาจจะไม่ได้ขายเลยก็เป็นได้"

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าสำหรับการขายข้าวให้กับอินโดนีเซีย ของกระทรวงพาณิชย์นั้น เดิมมีการเจรจาขายถึง 500,000 ตัน แต่เนื่องจากอินโดนีเซียต้องการข้าวใหม่ สุดท้ายสามารถขายได้เพียง 50,000 ตันเท่านั้น และข้าวจำนวนนี้กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้กับบริษัท ข้าวไชยพร จำกัด เป็นผู้ปรับปรุงเพื่อส่งมอบให้กับอินโดนีเซียแต่เพียงผู้เดียว ราคาปรับปรุงตันละ 2,000 บาท ทำให้บริษัท ข้าวไชยพรฯ มีกำไรจากการปรับปรุงครั้งนี้ตันละ 500-1,000 บาท เพราะปกติการปรับปรุงข้าวหากเป็นการปรับปรุงปกติอยู่ที่ตันละ 1,100 บาท แต่ถ้าปรับปรุงคุณภาพดีสีขาวประมาณตันละ 1,500 บาท

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

ขายข้าวให้บังกลาเทศ พาณิชย์เร่งขยายตลาดตะวันออกกลาง

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีพาณิชย์ เปิดเผยถึงการหารือกับนายมุฮัมหมัด อับดุล ราซซัค รมว.อาหารและภัยพิบัติ ประเทศบังกลาเทศ ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศบังกลาเทศและสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ เมื่อวันที่ 19-24 ม.ค.ที่ผ่านมา ว่า บังกลาเทศเสนอจะซื้อข้าวหนึ่ง 15% จากไทย ปริมาณ 200,000 ตัน ในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยเสนอซื้อในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ประมาณตันละ 30-40 เหรียญสหรัฐ และเป็นารซื้อโดยรัฐบาลไทยต้องเสียค่าประกันภัยและราคาระวางเรือ (ซีไอเอฟ) เอง

"ตอนนี้บังกลาเทศต้องการนำเข้าข้าวมาก เพราะประเทศแห้งแล้ง ผลผลิตเสียหาย ไม่เพียงพอบริโภค จึงขอซื้อจากไทย ซึ่งการซื้อแบบจีทูจี เราคงขายราคาตลาดไม่ได้ ก็ต้องขายในราคาราคาพิเศษ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่วนจะตกลงได้เท่าไร ก็ให้กรรมการค้าต่างประเทศไปเจรจากันต่อ หากสามารถตกลงกันได้จะเป็นการขายข้าวหนึ่งให้บังกลาเทศได้ครั้งแรกในรอบหลายปี เพราะโดยปกติบังกลาเทศจะนำเข้าข้าวหนึ่งจากอินเดียและเวียดนาม"

ส่วนการหารือกับบริษัทแพลตินัม คอร์ป. ผู้นำเข้าข้าวจากไทยรายใหญ่ของดูไบ ประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) นั้น นางพรทิวา กล่าวว่า บริษัทนี้นำเข้าข้าวจากไทยมากกว่า 500,000 ตันต่อปี รวมถึงสินค้าเกษตรอื่นๆ ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของไทย และได้รับรางวัลไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์ จากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นในแต่ละปี เพราะชื่นชอบในคุณภาพข้าวไทย และการส่งมอบตรงเวลา แต่มีปัญหาเรื่องราคาสูงกว่าคู่แข่งเพราะค่าเงินบาทแข็งค่า และทำให้ท่าตลาดค่อนข้างยาก ซึ่งได้ขอให้รัฐบาลไทยช่วยดูแลราคาให้คงที่ อย่าให้ผันผวนมาก

ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์

"พรทิวา"โรดโชว์ขายข้าวบังกลาเทศ 2 แสนตัน

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปยังบังกลาเทศ และสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 19-23 ม.ค.2554 เพื่อขยายตลาดข้าวไทย โดยจะมีการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) พบปะหารือกับภาคเอกชนผู้นำเข้าข้าว พ่อค้าคนกลาง และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย เพื่อกระตุ้นตลาด เนื่องจากทั้ง 2 ตลาดนี้ เป็นตลาดที่มีโอกาสในการส่งออกข้าวไทยมาก

ทั้งนี้ ในส่วนของบังกลาเทศ เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวที่สำคัญของโลก และคาดว่าจะนำเข้าข้าวประมาณ 7 แสนตัน โดยในปี 2554 ได้แสดงความสนใจในการนำเข้าข้าวหนึ่งจากไทย และก่อนหน้านั้นได้ส่ง Mr.Kazi Imtiaz Hossain เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำประเทศไทยมาหารือกับกรรมการค้าต่างประเทศในการนำเข้าข้าวแบบจีทูจีแล้ว ซึ่งในเบื้องต้น บังกลาเทศแจ้งจะขอซื้อข้าวหนึ่งจากไทยในปริมาณ 2 แสนตัน

สำหรับสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการค้าในอ่าวอาหรับและเป็นแหล่งพบปะหารือและเจรจาธุรกิจของผู้ซื้อและผู้ขายข้าวในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีการนำเข้าข้าวได้เสรี ไม่มีการเก็บภาษีนำเข้าข้าว และเป็นแหล่งส่งออกข้าวต่อ (Re-export) ไปยังประเทศที่สามในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา ประมาณปีละ 5.6 แสนตัน โดยเป็นการนำเข้าจากอินเดีย 72% ปากีสถาน 21% และไทย 6% โดยขณะนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีนโยบายที่จะลดการพึ่งพานำเข้าจากอินเดีย ซึ่งเป็นผลมาจากอินเดียได้มีมาตรการห้ามส่งออกข้าวที่มีไซข้าวบาสมาดิ และจะพิจารณานำเข้าข้าวจากแหล่งอื่นๆ ทดแทน

"ไทยมีโอกาสขายข้าวได้สูง โดยเฉพาะบังกลาเทศ ที่แสดงความสนใจชัดเจน และได้มีการติดต่อกันล่วงหน้ามาบ้างแล้ว และยังสอดคล้องกับนโยบายในการส่งออกข้าวไทยในปีนี้จะเน้นการส่งออกข้าวหนึ่ง เพราะตลาดมีความต้องการสูง และขายได้ราคาดี ส่วนสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกัน เพราะมีนโยบายชัดเจนที่จะลดการนำเข้าจากอินเดีย จึงเป็นโอกาสดีที่ข้าวไทยจะเพิ่มปริมาณการส่งออกได้" นางพรทิวากล่าว

นอกจากนี้ ไทยยังมีแผนที่จะเปิดตลาดข้าวในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้าข้าวและข้าวสาลี ประมาณ 4 หมื่นตันต่อปี นำเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ยปีละประมาณ 1,500 ตัน โดยมัลดีฟส์ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปประมาณปีละ 7 แสนคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว ระดับชั้นบน จึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับไทยที่จะไปประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

กรมชลฯ ชี้เกษตรกรแห่ปลูกข้าวนาปรังเกินภัยแล้ง

นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมได้สำรวจการปลูกพืชฤดูแล้งในเขตพื้นที่ชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2554 พบว่ามีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งไปแล้วกว่า 3.80 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 72% ของแผนทั้งหมดที่กำหนดไว้ 5.26 ล้านไร่ โดยเป็นการทำนาปรังมากถึง 3.75 ล้านไร่ 84% ของแผนที่กำหนดไว้ 5.21 ล้านไร่ และพืชไร่-พืชผัก 60,000 ไร่ หรือ 120% ของแผนที่กำหนดไว้ 50,000 ไร่ ในขณะที่ยังเหลือระยะเวลาของช่วงฤดูแล้งอีกกว่า 3 เดือน จึงต้องขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้เพาะปลูกพืชตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ทำนาปี ในช่วงต้นฤดูฝนของปีนี้ด้วย

ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2554 มีปริมาณน้ำรวมกันจำนวน 47,904 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 69% ของความจุอ่างขนาดใหญ่รวมกันทั้งหมด เฉพาะในส่วนเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 23 จังหวัด การจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทานของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ล่าสุดมีการนำน้ำไปใช้แล้ว 3,031 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 36% ของแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งทั้งหมด

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ราคาข้าวที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ส่งผลให้เกษตรกรมีการขยายพื้นที่การทำนาปรังมากขึ้นจากที่กำหนดไว้ กรมจะเร่งประชาสัมพันธ์และขอร้องไม่ให้ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ที่คาดว่าจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา จะส่งผลให้ผลผลิตข้าวได้รับความเสียหาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการประกันรายได้ ต้องพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบที่ 2 ครอบรอบ เนื่องจากมีชาวนาบางกลุ่มใช้วิธีการหว่านข้าวไปแล้วแต่ไม่ดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรอการชดเชย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชาวนารายใหญ่มีทุนและพื้นที่จำนวนมาก

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สถานการณ์ราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาได้อ่อนตัวลงตามภาวะตลาดที่ความต้องการข้าวลดลง ขณะที่ฟิลิปปินส์ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะซื้อข้าวจำนวนเท่าไร และจะเปิดประมูลเมื่อใด ประกอบกับคาดการณ์ในเดือนหน้าจะมีการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูกาลใหม่ซึ่งจะทำให้มีข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 470 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ลดลงจาก 480 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวขาว 25% ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 435 เหรียญสหรัฐต่อดัน เอฟโอบี ลดลงจาก 470 เหรียญสหรัฐต่อดันเมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นกัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม (Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับราคาข้าวส่งออกขั้นต่ำ (The minimum price for a rice export) ของข้าวขาว 25% ขึ้นจาก 495 เหรียญสหรัฐต่อดัน เป็น 498 เหรียญสหรัฐต่อดัน ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกขั้นต่ำของข้าว 5% ยังคงกำหนดไว้ที่ 520 เหรียญสหรัฐต่อดัน

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-20 ม.ค. 2554 มีจำนวน 293,384 ตัน มูลค่า 147.115 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออก 191,333 ตัน มูลค่า 85.304 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

ทางการรายงานว่า สต็อกข้าวสาลี ณ วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา มีจำนวน 21.5 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 8.2 ล้านตัน ขณะที่สต็อกข้าวมีจำนวน 25.6 ล้านตัน มากกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 11.5 ล้านตันเช่นกัน

ที่มา Riceonline.com

อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวของอินโดนีเซียว่า จากสภาพอากาศที่ในฤดูฝนมีฝนตกเป็นเวลายาวนานได้ส่งผลเสียต่อการเพาะปลูกข้าว เพราะการเพาะปลูกข้าวที่ต่อเนื่องกันในปีการผลิต 2009/10 ได้ทำให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชส่งผลให้คุณภาพข้าวลดต่ำลง เช่น เมล็ดข้าวมีความชื้นสูง มีเมล็ดหัก และข้าวลีบจำนวนมาก ทำให้อัตราการสีข้าว (milling rate) ลดลงจาก 64.5% เหลือ 63.5% ดังนั้น กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ จึงได้ปรับลดประมาณการณ์ผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2009/10 ลงเหลือ 36.4 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งต่ำกว่าปี 2008/09 ที่มีจำนวน 38.3 ล้านตันข้าวสาร

จากการลงสำรวจพื้นที่ของทีมงานของ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯพบว่า เกษตรกรได้เริ่มเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตหลักเมื่อช่วงกลางเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา คาดว่าในปลายเดือน ก.พ.-มี.ค. นี้จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูนี้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 55-60% ของผลผลิตทั้งปี

สำหรับการนำเข้าข้าวนั้น เมื่อปีที่ผ่านมา Bulog ได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยและเวียดนามประมาณ 1.23 ล้านตัน (ซื้อจากเวียดนามประมาณ 800,000 ตัน และจากไทย 430,000 ตัน) โดยมีการส่งมอบเมื่อปลายปีที่แล้วประมาณ 600,000 ตัน ส่วนที่เหลือคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปีนี้ก่อนที่ฤดูเก็บเกี่ยวหลักจะเริ่มต้นขึ้น นอกจากนี้ก็มีรายงานด้วยว่า จากการที่ราคาข้าวในประเทศเพิ่มสูงขึ้นมากจึงทำให้มีการลักลอบนำเข้าข้าวซึ่งคาดว่าจะเมื่อปีที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้าประมาณ 250,000 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดว่าในปีนี้จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 950,000 ตัน (รวมถึงการลักลอบนำเข้าที่คาดว่าจะมีประมาณ 100,000 ตันด้วย)

ที่มา USDA

ฟิลิปปินส์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้รายงานข่าวนโยบายนำเข้าข้าวของรัฐบาลฟิลิปปินส์ว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ ภายใต้การนำของประธานาธิบดี Aquino III ประกาศว่าในปี 2554 นี้จะนำเข้าข้าวในปริมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งของที่เคยนำเข้าในปี 2553 ซึ่งรัฐบาลชุดเก่า (ประธานาธิบดี Arroyo) ได้กำหนดไว้ที่ 2.25 ล้านตัน เพราะรัฐบาลของประธานาธิบดี Aquino III เห็นว่าเกินความจำเป็น

ทั้งนี้ เมื่อปี 2553 ฟิลิปปินส์นำเข้าจากต่างประเทศผ่านระบบการเปิดประมูล โดยองค์การอาหารแห่งฟิลิปปินส์ (NFA) จำนวน 2.25 ล้านตัน และระบบโควตาการนำเข้าข้าวโดยเอกชนอีก 220,000 ตัน มีแหล่งนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไทยและเวียดนาม

อย่างไรก็ดี โดยที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังคงประสบปัญหาด้านงบประมาณในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร ปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวผิดกฎหมายจากจีน รวมทั้งปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ (พายุไต้ฝุ่น) สร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตทางการเกษตรเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงมีแนวโน้มที่รัฐบาลต้องขยายเวลาของเป้าหมายการบรรลุขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองในการผลิตข้าวออกไปก่อน

สำนักงานสถิติการเกษตร (Bureau of Agricultural Statistics; BAS) กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ (The Agriculture department) เปิดเผยรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้ว ลดต่ำลง เนื่องจากพื้นที่การเกษตรของประเทศเผชิญกับภาวะแห้งแล้งและไต้ฝุ่นพัดถล่ม รายงานระบุว่า ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ลดต่ำลงเนื่องจากฝนตกน้อยในช่วง 9 เดือนแรกของปีที่แล้ว ทำให้ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง 3.04% จากปีก่อนหน้า เหลือ 15.77 ล้านตัน ทั้งนี้พายุไต้ฝุ่นเมกี ได้พัดทำลายผลผลิตข้าวราว 500,000 ตัน ก่อนฤดูเก็บเกี่ยวช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งส่งผลให้ภาคการเกษตรของประเทศหดตัวลง 0.12%

อย่างไรก็ตาม สำนักงานสถิติการเกษตรแสดงความเชื่อมั่นว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ผลผลิตข้าวเปลือกน่าจะเพิ่มขึ้น 15.4% มาอยู่ที่ 7.64 ล้านตัน จากปีที่แล้วที่ 6.62 ล้านตัน เพราะมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้น และมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 10%

ขณะนี้ กระทรวงกำลังปรึกษากับองค์การอาหารแห่งชาติดำเนินการนำเข้าข้าวในปีนี้อย่างไรโดยก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์วางแผนจะลดการนำเข้าข้าวลง เพราะมีข้าวสำรองอยู่ในคลังเป็นจำนวนมากแล้ว

ที่มา Riceonline.com และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

บังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Non-Basmoti Parboiled Rice) จำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 31 ม.ค. ศกนี้

ที่มา Riceonline.com

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) จะจัดการประมูลซื้อข้าวแบบ General Import (GI) จำนวน 61,000 ตัน ในวันที่ 25 ม.ค. นี้ โดยกำหนดที่จะซื้อข้าวจากสหรัฐฯ 12,000 ตัน จากประเทศไทย 24,000 ตัน และส่วนที่เหลือจะซื้อจากประเทศอื่นๆ

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อิรัก

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการรัฐฟีซอิรัก (GRAIN BOARD OF IRAQ) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน (30,000 MT +/- 5% IN MINIMUM) โดยจะเปิดรับข้อเสนอไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. ศกนี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลไปจนถึงวันที่ 8 ก.พ.

ทั้งนี้ นาย Muthanna Jabbar เลขาธิการ (director general) ของคณะกรรมการรัฐฟีซอิรัก ได้ประกาศผลประมูลซื้อข้าวขาวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. ปีที่แล้ว โดยตกลงจะซื้อข้าวจำนวนรวม 120,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวจากอาร์เจนตินา และอูรุกวัยจำนวน 90,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 30,000 ตัน จะมาจากประเทศไทย

ที่มา Riceonline.com

สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน "RICE: WORLD MARKETS AND TRADE" ประจำเดือนมกราคม 2554 โดยได้ประมาณ

การว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2553/54 ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 452.37 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 440.94 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2552/53 เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่อินเดียซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ปีการผลิตก่อนประสบภาวะภัยแล้ง โดยคาดว่าปี 2553/54 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 95 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศจีน สหรัฐฯ ฟิลิปปินส์ ในจีเรีย บราซิล บังคลาเทศ เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีผลผลิต 20.35 ล้านตันข้าวสาร ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศปากีสถาน เกาหลีใต้ และอียิปต์

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2553/54 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 452.77 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2552/53 ที่มีจำนวน 437.86 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 94.77 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 เป็น 94.37 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2553/54 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกจะเพิ่มเป็น 6.99 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2552/53 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.54 ล้านตัน

สำหรับการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2553/54 คาดว่าจะมีปริมาณ 30.32 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากจำนวน 30.42 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2552/53 โดยคาดว่าประเทศฟิลิปปินส์จะนำเข้า 2.0 ล้านตัน ตามด้วยในจีเรียจำนวน 1.9 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียจำนวน 1.3 ล้านตัน อิหร่านจำนวน 1.2 ล้านตัน อิรักจำนวน 1.15 ล้านตัน มาเลเซียจำนวน 1.02 ล้านตัน และอินโดนีเซียจำนวน 0.95 ล้านตัน สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าอินเดียจะส่งออก 2.5 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกลดลงเหลือ 2.65 ล้านตันข้าวสาร หลังจากที่ประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งรุนแรงส่งผลให้ผลผลิตธัญพืชได้รับความเสียหายจำนวนมาก ส่วนสหรัฐนั้นคาดว่าจะในปี 2553/54 จะส่งออก 3.52 ล้านตัน เวียดนามคาดว่าจะในปี 2553/54 จะส่งออก 5.8 ล้านตัน ส่วนประเทศไทยนั้น ในปี 2553/54 คาดว่าจะส่งออก 10 ล้านตัน ในขณะที่ประเทศพม่า และกัมพูชาคาดว่าจะส่งออกประมาณ 0.5 และ 0.85 ล้านตันตามลำดับ

ที่มา USDA

